



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย และการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมมา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้ประกาศแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น อันได้แก่ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เพื่อประกอบการต่าง ๆ ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายในกำหนดเวลา นั้น

เพื่อให้การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เป็นไปตามกำหนดเวลาดำเนินการจนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทราบถึงขั้นตอนในการชำระภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จึงขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๓. ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป๑) ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย หรือโอนป้ายให้แก่ผู้อื่น จะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษีป้าย

ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ให้มาชำระเงินค่าภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) มิฉะนั้น ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยชำระภาษีได้ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยส่งธนาคัตถ์ ตัวแลกเงินของธนาคารที่ส่งจ่ายได้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๑-๕๔๗๒๓๙๗๙๖๙ ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ การชำระภาษีป้ายโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันที่ชำระภาษีป้าย ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องชำระค่าภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) หรือจะชำระค่าภาษีในวันที่ยื่นแบบเลขก็ได้

อัตราค่าภาษีป้าย

ป้ายประเภท ๑

(ค) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ป้ายข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง)

คิดอัตรา ๑๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

/(ข) ป้ายที่มีอักษร...

(ง) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ป้ายข้อความที่ไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ (ป้ายติดทั่วไป) คิดอัตรา
๖ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท ๒

(ค) ป้ายที่มีอักษรไทย ปนกับ อักษรภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น
ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) คิดอัตรา ๕๒ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

(ง) ป้ายที่มีอักษรไทย ปนกับ อักษรภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น
ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นไม่ได้ (ป้ายติดทั่วไป) คิดอัตรา ๒๖ บาท ต่อ ๕๐๐ ตาราง
เซนติเมตร

ป้ายประเภท ๓

(ค) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย และ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) คิดอัตรา ๕๒ บาท ต่อ ๕๐๐
ตารางเซนติเมตร

(ง) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย และ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นไม่ได้ (ป้ายติดทั่วไป) คิดอัตรา ๕๐ บาท ต่อ ๕๐๐
ตารางเซนติเมตร

ป้ายใดเมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษี
ป้ายละ ๒๐๐ บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา

ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด หรือหลังติดตั้งป้ายภายใน
๑๕ วัน จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี

ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือน
ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน

๔. คำร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้
ผู้ประกอบการที่เข้าข้อบัญญัติตำบลทุกท่านดำเนินการขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามแบบและวิธีการที่กำหนด

ขั้นตอนปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต

๔. ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถติดต่อขอรับยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๑ ขอรับการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๔.๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากมิได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของ
ค่าธรรมเนียม ฯ

๕. ผู้ประกอบกิจการรายเดิม สามารถติดต่อขอยื่นแบบคำขอต้อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ ขอรับการยื่นแบบคำขอต้อใบอนุญาตได้ภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ (หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

๕.๒ ผู้ประกอบกิจการค้าชำระค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และหากมิได้ชำระค่าธรรมเนียม ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ หรือถูกยกเลิกการประกอบกิจการ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๖. หากเมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์ประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำร้องบอกเลิกดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทราบด้วย

บทกำหนดโทษ

๔. ขอต้ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ แต่ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ หากไม่ยื่นเรื่องขอต้ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุต้องขออนุญาตใหม่

๕. ไม่ต้ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน ๒ ครั้ง จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้าง

๖. กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักร ทั้งนี้ให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุชาติ แซ่ชิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ